

BUMASA AT MATUTO: KAHALAGAHAN NG PAGBABASA

by:

IMEE B. ROMERO

Teacher I, Magsaysay National High School

Isa sa suliraning kinakaharap ngayon ng ating bansa lalo na ang ahensya ng Deped ang bumababang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa. Ayon sa isinagawang pagsusuri ng Program for International Students Assessment (PISA), kung ihahambing sa ibang mag-aaral sa buong mundo, ang mga batang Pilipino maituturing na sila ay mahina sa mga larangan ng Math, Reading, at Science, nakita na ang ugat ng suliranin ay ang mababang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang binasa. Kaya naman nagsisikap ang ating gobyerno na matugunan ang suliraning ito kaya inilunsad ng ahensya ang Catch-up Fridays. Layunin ng programang ito na mahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa na siyang susi sa kanilang pagtuklas sa mga bagong kaalaman.

Ang isa sa mga makrong kasanayan na dapat patuloy na malinang ng ating mga mag-aaral ay ang pagbabasa. Ito ay dahil sa katotohanan na sa pamamagitan ng pagbabasa, mapapalawak nila ang kanilang bokabularyo, magkakaroon sila ng kamalayan sa ating lipunan, at makakahanap sila ng koneksyon sa pagitan ng kanilang mga karanasan at ng iba.

Ang pagbabasa ay higit pa sa simpleng pagbigkas ng mga titik, pantig, salita, at pahayag na makikita sa isang pahina. Kasama rin dito ang pag-unawa sa nilalaman ng teksto, na tumutulong sa atin na makabuo ng mga bagong konsepto at pananaw na nagpapalawak ng ating kaalaman. Ang kaalamang ito ay mahalaga at mahalaga para sa ating pang-araw-araw na buhay.

Ang modernisasyon ay nagdulot ng mga pagbabago sa ating mundo sa paglipas ng panahon. Alam natin na malaki ang natulong sa atin ng teknolohiya, lalo na sa pang-araw-araw na buhay at gawain. Bagama't pinapadali nito ang ating pamumuhay, mayroon ding negatibong epekto ang teknolohiya sa maraming tao, lalo na sa mga kabataan o Millennials generation, bukod sa mga positibong benepisyo nito. Ang pagbabasa ng mga libro at iba pang uri ng mga babasahin ay hindi naging pangunahing layunin ng maraming kabataan sa panahon ngayon. Sa halip, mas maraming oras ang ginugugol nila sa paglalaro ng mga "online na laro." Maraming mga mag-aaral ngayon ang hindi naglalaan ng oras sa pagbabasa ng mga libro, lalo na sa kanilang libreng oras. Hindi nila alam ang maraming benepisyo ng pagbabasa.

Ang mga mag-aaral ay walang kamalayan sa kahalagahan ng pagbabasa. Kailangan nilang maunawaan na nakakatulong ito sa pagpapalawak ng kanilang talasalitaan o bokabularyo at pagpapalawak ng kanilang mga kasanayan sa wika. Bukod pa rito, makatutulong ito sa kanila na maging mas mahusay sa pakikipag-usap at maging mas mahusay na tagapagsalita. Mahalaga ang pagbabasa dahil ito ay makakatulong sa kanila na magkaroon ng mga kasanayan na kailangan para sa kanilang pagtatagumpay sa mas mataas na antas ng edukasyon at sa kanilang kinabukasan.

Kaya, bilang mga guro, isulong natin ang kahalagahan ng pagbabasa, lalo na para sa ating mga mag-aaral, na mga kabataang pag-asa ng bayan. Ito ang yaman na nagbibigay-buhay sa ating kaalaman at karunungan at mahalaga para sa pag-unlad ng ating lipunan at bansa.

References:

Sanaysay Editorial Team. (2023).Ano ang Pagbasa? Kahulugan at Kahalagahan Nito
Retrieved From: <https://www.sanaysay.ph/ano-ang-pagbasa/>

Sanaysay ukol sa kahalagahan ng pagbasa .
Retrieved from <https://www.studocu.com/ph/u/20434879?sid=01709706686>

De Guzman, N. (2017) Pluma

Retrieved from: <https://worldscholarshub.com/tl/importance-of-reading-for-students>